

๔. ในการก่อสร้าง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์เยาวชนและห้องสมุดประชาชนทั้งหมด โดยไม่ใช้งบประมาณของ กปส. ทั้งนี้ กปส. ยังคงเป็นผู้ถือสิทธิ์ผู้เช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นเดิม

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ข้อเสนอ

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยให้ สลก. ประสานงานในรายละเอียดกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งสิทธิภาระทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอ.สพข.๕ แจ้งว่า ที่ดินของ กปส. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนที่ ๒ เป็นของกรมธนารักษ์ ที่ราชพัสดุ จะต้องดูในเรื่องของกฎหมายประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไร ทรัพย์สินเป็นของใคร และจะนำที่ดินไปให้ผู้อื่นมาสร้างจะได้หรือไม่ ส่วนนี้ต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพราะมีกฎหมายรองรับ

อกร. แจ้งว่า ที่ดินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ทรัพย์สินฯ ที่เช่าอยู่กับกรมธนารักษ์ ที่ราชพัสดุ แต่รู้ว่ามี ๒ ที่ แต่ไม่เคยขีดตารางว่าตรงไหนเป็นที่ของทรัพย์สินฯ และส่วนไหนเป็นที่ราชพัสดุ ตามที่แจ้งว่า โซน เอ. โซน บี เราไม่ทราบว่าเป็นที่ของใครประการที่ ๑ ประการที่ ๒ ถ้าจะให้ที่ราชพัสดุก็คืนเขาไป ตามที่ กปส.เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินกิจการของ กปส. เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่แล้วให้บุคคลอื่นก็ต้องคืนส่วนนั้นไป เพราะฉะนั้นการคืนจะต้องดู ถ้าสามารถแยกเป็นสัดส่วน แต่นี้เป็นที่ดินรวมในที่ดินของ กปส. ขอให้ศึกษาด้วย และที่ระหว่าง สวศ. และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ที่ดินของราชการควรจะเป็นผืนเดียวกัน อยู่ในรั้วรอบขอบชิดดูแลได้ ขอให้ดูในเรื่องที่ราชพัสดุด้วย อย่งไรก็ควรแบ่งแผนที่ให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าส่วนไหนเป็นที่ราชพัสดุ ตรงไหนเป็นที่ของทรัพย์สินฯ แล้วค่อยมาพิจารณากันว่า กปส.ไม่ต้องการที่ราชพัสดุแล้วค่อยคืนไป

ประธานฯ ให้ สพท. ไปหาข้อมูล ในส่วนที่ขอมา ขอส่วนไหน พื้นที่ดินมีอาคารอะไรอยู่บ้าง ต้องรื้อถอนหรือไม่ และนำรายละเอียดมานำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย

ผอ.สพข.๖ แจ้งว่า ที่ดินนี้เช่ามากับทรัพย์สิน และที่ราชพัสดุ เมื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการเช่าที่ตรงนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กปส. ในส่วนของราชพัสดุไม่ใช่ประโยชน์แล้วต้องคืนให้เขาไป แต่ขณะนี้เราไม่สามารถที่จะคืนให้เขาไปได้ และไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะยกให้ใคร

/ประธานฯ แจ้งว่า

ประธานฯ แจ้งว่า ให้ทำหนังสือแจ้งเขาไปว่า ไม่ได้อยู่ในอำนาจของ กปส.ที่จะไปอนุญาตให้ใครมาใช้ ซึ่ง กปส. ก็ยังต้องเช่าเขาเลย

อกจ. เสนอว่า หากเขาไปหาเจ้าของที่ดินเขาก็จะมาใช้ได้ ควรมีหนังสือตอบไปว่า กปส. ขอสงวนที่ไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า

มติที่ประชุม มอบให้ สลก. ทำหนังสือแจ้งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ว่า กปส. ขอสงวนพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า

**๔.๘ รายงานสภาพปัญหาและความต้องการของ สวท.สุโขทัย-ลก
จ.นราธิวาส**

ท.ศปส. รายงาน สถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่รปส. (นางภัทริยาฯ) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมราชการ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และได้เคยนำเสนอสภาพปัญหาและความต้องการของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สวท.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สำหรับในเดือนนี้ ทาง สวท.สุโขทัย-ลก ได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการมาดังนี้. (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

ประเด็นการพิจารณา

จะนั้นขออนุญาตนำเรียนสภาพปัญหาและความต้องการของ สวท.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส จะช่วยดำเนินการในเรื่องของที่จะให้เจ้าหน้าที่และเรื่องของประสิทธิภาพในส่งกระจายเสียงสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไร ขอให้โปรดพิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่า จริง ๆ แล้วมีความต้องการให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับศูนย์ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ รมต.นร. ได้เห็นความสำคัญ อยากให้ผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ ๓ จังหวัดภาคใต้ และที่กังวลคืออาจเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน และ รปส.(นางภัทริยาฯ)ไปทราบมาก็รายงานที่ประชุม ซึ่งมี ๒ เรื่องด้วยกัน คือเรื่องอัตรากำลัง ที่เขาได้เสนอขึ้นมา แจ้ง รปภ.มีอาชีพ ๓ คน ติดตั้งอุปกรณ์วงจรปิด ๒ ชุด และจ้างบุคลากรในพื้นที่เป็นลูกจ้าง ทาง อกจ.คำนวณอัตรากำลังดูแล้วมีความจำเป็นหรือมีความเห็นอย่างไร

อกจ. แจ้งว่า เดิมเจ้าหน้าที่การเงินมีอยู่ และขอย้ายออกจากพื้นที่ไป ไม่มีใครที่จะไปอยู่ตรงนั้น จะให้ กกจ.เรียกบรรจุใหม่ขณะนี้ไม่มีบัญชีสอบ จึงใช้วิธีให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ ประสานว่าใครจะสมัครใจโอนมารับราชการ

/ผอ.สปช.๖ แจ้งว่า

ผอ.สปช.๖ แจ้งว่า สวท.สุโขทัย-ลกติดชายแดนและตั้งมานาน รวมทั้งเครื่องส่ง มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งทาง สพท.ทราบปัญหาดี เพียงแต่จะขับเคลื่อนอย่างไรเท่านั้นเอง ทางภาคใต้ มีอยู่ ๒ แห่ง ที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงคือ จ.ยะลา และสุไหงโก-ลก เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว จะไปตกอยู่ส่วนอื่นหมด สภาพข้อเท็จจริงเครื่องส่งชราภาพตามอายุของการใช้งาน ส่วนยะลาใช้งานมา ๒๐ ปี ควรจัดซื้อของใหม่ทดแทน แต่ในภาวะอย่างนี้จะแก้ไขอะไรไม่ได้ ส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่การเงินขณะนี้ไม่มีในสถานีทุกสถานี มีแต่เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บางแห่งใช้ช่างมาดำเนินการ ไม่เฉพาะแต่ใน สปช.๖

ประธานฯ มอบให้ ผอ.สปช. ๖ รับไปพิจารณาดำเนินการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินโดยเร่งด่วน ส่วนเครื่องส่งและอุปกรณ์ให้ สพท. พิจารณาบรรจุไว้ในงบประมาณปี ๒๕๕๙ หรือว่ามีทางใดหรือมีงบประมาณพิเศษขอให้ ผอ.สปช.๖ จัดตั้งไว้ด้วย

ผอ.สปท. แจ้งว่า พื้นที่ทางภาคใต้ได้ประสานกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี มาตลอด สวท.สุโขทัย-ลก ได้จัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ ไว้แล้ว แต่ระยะเวลาการดำเนินการจะต้องใช้เวลา ทุกอย่างอยู่ตามขั้นตอนระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่จังหวัดยะลา ที่มงาน สพท.ได้ประสานกับ สปช.๖ สุดท้ายได้เครื่องส่งผ่อนคลายเป็นก่อน ปี ๒๕๕๘ ของจังหวัดยะลา จัดซื้อแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ ผอ.สปช.๖ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนเรื่องของเครื่องส่ง ผอ.สปท. ได้บรรจุไว้ในงบประมาณปี ๒๕๕๙ แล้ว ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

๕.๙ มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ

อกค. เสนอว่า คณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและเงินรายได้ปี ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี รปส. (นางอัจฉรา) เป็นประธาน มีผลสรุปมติที่ประชุมได้ดังนี้.-

๑. กปส. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี ๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๑๙.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๖๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๗ ต่ำกว่า มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๐ เห็นสมควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนัก/กอง ที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๗๐

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินเหลือจ่าย

๒.๑ สำนัก/กอง ที่ยังไม่มีภารกิจงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้รีบแจ้งกองคลังภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อที่กองคลังจะได้นำเสนอขออนุมัติไปเบิกจ่าย เป็นค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒.๒ เงินเหลือจ่าย

๒.๒ เงินเหลือจ่ายที่สามารถประหยัดได้เกิน ๔% ให้สำนัก/กอง ที่มีความประสงค์จะขอใช้เงินจำนวนนี้ให้นำเสนอขออนุมัติต่อ อปส.

๒.๓ เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจตามความจำเป็นเร่งด่วน ถ้าหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนกองคลัง ทั้งนี้สำหรับเงินที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

นำเสนอ อปส. เพื่อให้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินต่อ จึงขอนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมผู้บริหารรับทราบว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายได้ และคณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้นำเสนอมา ๓ ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินงบประมาณและเงินรายได้

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ให้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายตามข้อ ๒.๑-๒.๓

๔.๑๐ การขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ตู้

อกค. เสนอว่า ตามที่ รปส.(นางอัจฉราฯ) ได้มอบหมายให้กองคลังว่า ในส่วนที่ท่านได้รับมอบนโยบายจาก รมต.นร. (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) ให้ดูแลและให้การสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงระบบเสียงงานราชพิธีที่สถาบันพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินฯ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์, สวัสดิการหรือโบนัสพิเศษที่ควรจัดสรรให้ ฉะนั้นหน่วยงานดังกล่าวได้เสนอขอรับการสนับสนุนรถยนต์ตู้ ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๐๗๖,๓๐๐ บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี สภาพรถยนต์เก่าต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่ง กคส. นำเสนอว่า ในส่วนฐานะการเงินรายได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คงเหลือ ๔๔.๒๒ ล้านบาท เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้เพื่อเป็นการจัดซื้อรถยนต์ตู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ อปส. ได้ให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร โดยให้ รปส. (นางอัจฉราฯ) ชี้แจงซึ่ง รปส. (นางอัจฉราฯ) ตีตราการต่างประเทศ ในส่วนนี้ กคส. ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เงินรายได้ที่คงเหลือที่ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไม่เหลือจำนวน ๔๔.๒๒ ล้านบาทแล้ว จะเหลืออยู่ประมาณ ๒๑ ล้าน ๙ แสนบาทเศษเท่านั้น เพราะจะต้องมีประมาณการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคไว้

/ฉะนั้นเงินรายได้.....

จะนำเงินรายได้คงไม่เหลือเท่านี้ จึงนำเสนอที่ประชุมตามที่ อปส. สั่งการให้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผอ.สพท. แจ้งว่า รถยนต์ตู้ปัจจุบันขอเรียนข้อเท็จจริงได้นำเงินของสำนักซ่อม เนื่องจากรถยนต์ตู้จะต้องใช้งานเช้าวันและเจ้าหน้าที่ สุดท้ายความจำเป็นเหตุผลเม็ดเงินก้อนนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของ กปส.มากกว่านี้

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมคงเห็นชอบเพราะว่า รมต.นร. เป็นห่วงว่างานในกิจกรรม ของสำนักพระราชวัง

<u>มติที่ประชุม</u>	เห็นชอบอนุมัติในหลักการ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ-มิถุนายน ๒๕๕๘ และการรายงานการเงินของ กปส. จากแหล่งเงินต่าง ๆ

อกค. รายงานว่า กคส. ได้จัดทำรายงานการเงินระบุกิจกรรม และนำมาเชื่อมโยงกับการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง เดือนมิถุนายน และรายงานการเงินของ กปส. จากแหล่งเงินต่าง ๆ จำนวน ๘ บัญชี สรุปยอด รายงานคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ผูกพันแล้ว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๕๔๘.๘๗ ล้านบาท ส่วนการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๘ กปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน ๑,๐๑๙.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๖๕.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๗ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ จะต้องเบิกจ่ายร้อยละ ๗๘.๐๘ เนื่องจากยังมีการเบิกจ่ายงบลงทุน และมีหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานการเบิกจ่าย รวม ๓ หน่วยงาน และการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการประเทศ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้.-

ผลผลิตที่ ๑ การเสนอแนะนโยบายและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมที่ ๑. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์
 ๒. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
 ๓. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มศักยภาพและโอกาส

คนยากจน

ผลผลิตที่ ๒ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
 กิจกรรมที่ ๑. ผลิตและจัดทำรายการเผยแพร่ทางสื่อฯ

/๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพ

๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

๓. การให้บริการสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

๔. ผลิตและจัดทำรายการเผยแพร่ทางสื่อ กปส. เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่ม

ศักยภาพและโอกาสคนยากจน

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

พฤษภาคม ๒๕๔๘ และการดำเนินงานภารกิจสำคัญ

ของ สนม.

น.ส.รวงทอง ยศธำรง ผู้แทน ผอ.สนม. รายงานว่า สนม.

ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ

กปส. และการดำเนินงานภารกิจเด่นของ สนม. โดยมีประเด็นสำคัญตามสถานการณ์และได้รับ

มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่องเด่นในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘

- โครงการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ผลการปฏิบัติงานเด่นและการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ

และบุคคลสำคัญเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

ร.ลก. รายงานว่า ตามที่ อปส. ได้มอบหมายในการประชุม

ผู้บริหารให้ดำเนินการคัดเลือกนำเสนอผลงานเด่นของ ส.ปชส. ๗๕ จังหวัด ในรอบเดือน และ

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสำคัญและบุคคลสำคัญเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แต่ละ

จังหวัดในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารทราบ นั้น

ในการนี้ สลก. ได้จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ของ ส.ปชส.

นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

/๕.๔ ขอสนับสนุนเงิน

๕.๔ ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม

ร.ลนก. เสนอว่า ตามที่ สลก. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และเงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๘ ไม่เพียงพอเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมรายการสาธารณูปโภค จึงมีความจำเป็นในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้.-

๑. การจ้างเหมาล้างทำความสะอาด CONDENSER ของระบบปรับอากาศชนิดรวม (Chiller) และซ่อมเปลี่ยนท่อเดรนน้ำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๙๕๙.๙๐ บาท
๒. การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและประปา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ๒๐๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๖๔ บาท
๔. การจัดซื้อเครื่องบันทึก DVD จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๕. การจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ลิฟท์โดยสารพร้อมบริการเปลี่ยน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๖๓๖ บาท
๖. ค่าจัดซื้อวัสดุ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ห้อง อปส., รปส.ห้องประชุม M ๑๔, M ๑๕, M ๑๖, ๒๐๓, ๒๑๑ A+B เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดรวม (Chiller)
๘. การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Splittype) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. การจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ข้อพิจารณาของ กคส.

กคส. นำเสนอ อปส. ว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีก ๒ เดือน เห็นสมควรจัดสรรเงินรายได้เพิ่มเติมให้เฉพาะรายการที่ ๒, ๓ และ ๖ ที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นเงิน ๑๓๖,๕๖๔ บาท โดยให้ สลก. ดำเนินการตามคำสั่ง ๒๙๙/๕๗ และ อปส. ได้อนุมัติตามข้อเสนอของ กคส. และให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ การเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ไตรมาส ๓ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

อกค. รายงานว่า สำนักงบประมาณแจ้งเวียนเรื่องการเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

/จึงขอความร่วมมือ

จึงขอความร่วมมือเร่งรัดจัดส่งรายงานดังกล่าวข้างต้นอย่างช้าภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจะจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และหรือจัดทำเป็นเอกสารตามแบบรายงานตามความเหมาะสม และหากมีปัญหาขัดข้องประการใดขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักประเมินผล หรือสำนักจัดทำงบประมาณด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้วยดี และ

อปส.ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุม

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ และ กคส. จะได้แจ้งให้ สนผ. ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๕.๖ โครงการประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานส่วนภูมิภาค สปช.๑-๘

ร.ลก. รายงานว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ และ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอมาตรการต่าง ๆ สถานการณ์ในปัจจุบันและการนำสิ่งทดแทนพลังงานมาใช้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๕.๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำข่าวโทรทัศน์ภาคปฏิบัติ”

รุ่นที่ ๑ และ ๒

ร.ผอ.สปบ. รายงานว่า ตามที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม M ๑๔ รมต.นร. ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะด้านการพัฒนาปรับปรุงข่าวของ สทท.๑๑ และได้มอบหมายให้ สปช. จัดหลักสูตรการอบรมด้านข่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นั้น

ในการนี้ สปช. สปบ. ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำข่าวโทรทัศน์ภาคปฏิบัติ” จำนวน ๒ รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์จาก สทท.๑๑ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รุ่นละ ๒๐ คน ใช้งบประมาณรุ่นละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รุ่น รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

(รายละเอียดตั้งโครงการประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม **รับทราบ**

/๕.๘ ผลการพิจารณา